

CHỈ THỊ số 41-TTg về việc củng cố và tăng cường chỉ đạo công tác hợp đồng kinh tế.

Kính gửi:

Các Bộ, các Ủy ban ngành Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, Các Ủy ban hành chính khu, thành phố, tỉnh.

Qua cuộc hội nghị tổng kết công tác hợp đồng kinh tế năm 1962, Thủ tướng Chính phủ nhận thấy công tác hợp đồng kinh tế trong năm qua đã có nhiều cố gắng và đã phát huy được trên một mức độ nhất định tác dụng tích cực đối với việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1962. Tuy nhiên việc chỉ đạo cũng như việc tổ chức thực hiện chế độ hợp đồng kinh tế cũng còn những thiếu sót và khó khăn cần phải tích cực khắc phục như sau:

— Việc lập kế hoạch năm 1962 so với các năm trước tuy có tiến bộ nhưng trong tình hình nền kinh tế của ta còn nhiều nhược điểm chủ yếu là sự mất cân đối giữa nông nghiệp và công nghiệp, giữa yêu cầu phát triển nhanh về sản xuất, về đời sống và khả năng thực tế có hạn, nên tính chất cân đối và toàn diện của kế hoạch còn nhiều thiếu sót. Việc tính toán những điều kiện vật chất, kỹ thuật để thực hiện kế hoạch cũng còn thiếu vững chắc, do đó công tác hợp đồng kinh tế gặp nhiều khó khăn, thiếu cơ sở thực tế để phát huy tác dụng tích cực;

— Việc chỉ đạo công tác này tuy đã được nâng cao lên một bước và đã kết hợp có kết quả với việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch Nhà nước nhưng nhìn chung còn thiếu thường xuyên, liên tục và chưa thật chặt chẽ;

— Tổ chức và hoạt động của Hội đồng trọng tài các cấp còn yếu, sinh hoạt chưa đều, và thiếu tập thể. Bộ phận thư ký giúp việc Hội đồng trọng tài các ngành các cấp, nhất là ở các địa phương, chưa được kiện toàn; số đông cán bộ còn kiêm nhiệm, việc phân công chưa rõ ràng. Nguyên nhân chính của tình trạng này là do các ngành, các cấp chưa thực sự quan tâm đến việc cải tiến và tăng cường chỉ đạo công tác hợp đồng kinh tế;

— Đó là những trở ngại lớn, các Bộ, các Ngành và các địa phương cần phải tích cực khắc phục, mới đảm bảo việc nâng cao và phát huy tác dụng mạnh mẽ của công tác hợp đồng kinh tế trong năm nay.

Để đẩy mạnh việc hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1963, Thủ tướng Chính phủ đề ra một số nhiệm vụ công tác sau đây:

1. Các Bộ, Tổng cục, Ủy ban hành chính các địa phương cũng như Hội đồng trọng tài các ngành, các cấp cần tăng cường sự chỉ đạo đối với công tác hợp đồng kinh tế và quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa cho cán bộ các ngành, các cấp trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế. Cần coi trọng việc nâng cao chất lượng kế hoạch và phải kết hợp chặt chẽ việc tổ chức thực hiện kế hoạch với việc ký kết và thực hiện công tác hợp đồng kinh tế để không ngừng nâng cao tác dụng của chế độ hợp đồng kinh tế đối với việc thực hiện kế hoạch Nhà nước.

2. Tích cực củng cố và ổn định tổ chức, cải tiến lề lối làm việc của Hội đồng trọng tài các ngành, các cấp. Bổ sung ngay số ủy viên còn thiếu và phải bố trí cán bộ chuyên trách có năng lực để kiện toàn bộ phận thư ký giúp việc Hội đồng trọng tài. Các Bộ phận chuyên môn giúp các Bộ, Tổng cục và Ủy ban hành chính các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch, phải cộng tác chặt chẽ với bộ phận thư ký của Hội đồng trọng tài, cùng nhau đẩy mạnh công tác hợp đồng kinh tế và dựa vào đó phát hiện những thiếu sót của kế hoạch, kịp thời nghiên cứu, bổ sung những điểm cần thiết cho kế hoạch và đề nghị các biện pháp đẩy mạnh thực hiện kế hoạch. Hội đồng trọng tài trung ương cần chú ý giúp đỡ, bồi dưỡng về nghiệp vụ để nâng cao và cải tiến công tác của bộ phận thư ký Hội đồng trọng tài các ngành, các cấp.

Hội đồng trọng tài các ngành, các cấp cần phải sinh hoạt đều và kết hợp việc kiểm điểm công tác hợp đồng kinh tế với các cuộc họp kiểm điểm thường kỳ việc thực hiện kế hoạch. Hội đồng trọng tài trung ương sẽ họp ba tháng một lần, và họp chung với đại biểu Hội đồng trọng tài các Bộ, Tổng cục và địa phương sáu tháng một lần để kiểm điểm toàn bộ công tác hợp đồng trọng trong thời gian đã qua và đề ra những biện pháp đẩy mạnh công tác hợp đồng kinh tế, nhằm đảm bảo việc thực hiện tốt kế hoạch Nhà nước.

3. Đối với việc thực hiện công tác xử lý, Hội đồng trọng tài các cấp cần giải quyết kịp thời và nhanh chóng các vụ khiếu nại theo đúng chế độ, thủ tục hành chính, nhất là phải tôn trọng những điều quy định về thời gian xử lý trong điều lệ. Xử lý phải nghiêm minh, thận trọng, nghiêm khắc phê phán những hành động thiếu tinh thần trách nhiệm, những tư tưởng bản vị, cục bộ, trái với tinh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa. Mặt khác Hội đồng trọng tài cần phát hiện các mắc mứu khó khăn trong ký kết cũng như trong thực hiện hợp đồng,

đề giúp các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu biện pháp khắc phục. Hội đồng trọng tài trung ương cần chuẩn bị hội nghị kiểm điểm việc thực hiện công tác xử lý trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 1962 để rút kinh nghiệm, bổ sung vào kế hoạch thực hiện điều lệ xử lý, kịp thời phổ biến cho các ngành, các cấp thi hành.

Về một số vấn đề cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quy định như sau :

— Về thời gian hoàn thành việc ký kết các hợp đồng nguyên tắc, nhiệm vụ của các ngành, các cấp là phải tích cực thực hiện theo những quy định của điều lệ. Đối với những trường hợp cụ thể gặp nhiều khó khăn, nhất là các bản hợp đồng kinh tế về xây dựng cơ bản, và nhập thiết bị, nguyên vật liệu, phụ tùng, thời gian có thể được gia thêm nhưng chậm nhất cũng phải xong vào đầu tháng 6 năm 1963;

— Về chế độ báo cáo thường kỳ, Hội đồng trọng tài các cấp cần nghiêm chỉnh chấp hành những điều đã được quy định cho các ngành, các cấp. Báo cáo quý phải gửi đến Hội đồng trọng tài trung ương chậm nhất là ngày 28 của tháng thứ ba của quý đó. Báo cáo quý II và quý IV cùng làm với báo cáo sáu tháng và báo cáo toàn năm và gửi đến Hội đồng trọng tài trung ương chậm nhất là 25-6 và 25-12 hàng năm. Nội dung báo cáo phải nêu được các ưu khuyết điểm về các mặt ký kết, thực hiện công tác hợp đồng kinh tế và thực hiện công tác xử lý đồng thời nêu những khó khăn cần khắc phục và những biện pháp nhằm cải tiến và đẩy mạnh công tác hợp đồng kinh tế.

Kể từ nay, những hợp đồng nguyên tắc ký kết giữa các cơ quan, xí nghiệp trực thuộc Bộ, Tổng cục hay địa phương và các loại hợp đồng cụ thể, không phải gửi về Hội đồng trọng tài trung ương nữa. Nhưng để giúp Hội đồng trọng tài trung ương thường xuyên nắm được tình hình thực hiện công tác hợp đồng kinh tế, ngoài các báo cáo tổng hợp thường kỳ ra, hội đồng trọng tài các ngành, các cấp cần báo cáo kịp thời những điểm nổi bật về thực hiện công tác hợp đồng kinh tế đồng thời với báo cáo thực hiện kế hoạch Nhà nước hàng tháng. Riêng đối với những trường hợp khó khăn kéo dài không giải quyết được cũng cần kịp thời báo cáo lên Hội đồng trọng tài trung ương để có kế hoạch giúp đỡ giải quyết.

Các ngành, các cấp cần tăng cường chỉ đạo công tác hợp đồng kinh tế hơn nữa và tích cực thực hiện tốt những điều đã quy định trên, để

phát huy đầy đủ tác dụng quan trọng của chế độ hợp đồng kinh tế đối với việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1963.

Hà-nội, ngày 21 tháng 5 năm 1963

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ

CHỈ THỊ số 42-TTg về công tác phòng, chống lụt bão.

Năm nay do hạn hán nghiêm trọng, nhiều địa phương phải tập trung lực lượng đề chống hạn, đảm bảo sản xuất kịp thời vụ nên công tác đắp đê phòng lụt nói chung tiến hành chậm, có nơi mãi trung tuần tháng ba mới khởi công đắp đê. Nhưng nhờ sự lãnh đạo tích cực và tập trung của nhiều địa phương nên tiến độ thi công trên các công trường được tương đối nhanh, nhiều tỉnh đã hoàn thành kế hoạch đắp đê trước thời hạn quy định, chất lượng công trình tương đối tốt.

Điều đó đã biểu lộ tinh thần cố gắng của cán bộ và nhân dân đối với công tác phòng, chống lụt, bão. Các công tác khí tượng, thủy văn, thông tin liên lạc v.v... cũng ngày càng được củng cố và cải tiến hơn trước, giúp cho việc nắm tình hình và dự báo được kịp thời hơn.

Tuy nhiên, đề điều đã xây dựng từ lâu đời, có nhiều chỗ xung yếu chưa được củng cố thật vững chắc; trong thân đê còn nhiều hang hốc, tổ mối... ta chưa phát hiện được hết; chiều cao của đê chưa đủ tiêu chuẩn, bề dày nhiều nơi chưa đủ chống thấm. Trong thời gian vừa qua một số nơi lại xê đê chống hạn đến nay chưa lấp hết hoặc lấp chưa kỹ. Một số tỉnh đến nay chưa hoàn thành kế hoạch đắp đê. Các kho tàng, doanh trại, nhà cửa của Nhà nước và nhân dân phần lớn còn xây dựng bằng tranh tre nứa lá; các hồ đập và công trình thủy lợi ngày càng phát triển thêm nhiều, hàng năm còn bị lụt bão đe dọa, chưa bảo đảm chắc chắn đề chống được mức nước cao và sức gió mạnh đã từng xảy ra. Vì thế công tác phòng chống lụt, bão suốt trong mùa mưa không thể lúc nào được xem nhẹ lơ là. Trái lại phải luôn luôn chủ động, sẵn sàng đối phó với những thiên tai lớn có thể xảy ra. Có tích cực phòng thì đến khi chống mới có kết quả.